

# SAMPOL, sanggunian lamang ang pahinang ito



**MGA NUMERO NG TELEPONO NG EDD:**  
 INGLES 1-800-300-5616  
 ESPANYOL 1-800-326-8937  
 CANTONESE 1-800-547-3506  
 MANDARIN 1-866-303-0706  
 VIETNAMESE 1-800-547-2058  
 TTY (HINDI-voice) 1-800-815-9387  
 INTERNET SITE NG EDD: [www.edd.ca.gov](http://www.edd.ca.gov)

---



---



---

EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT (EDD)

UI Center – Oakland #853

P.O. Box 12906

Oakland, CA 94604-2906

PAUNAWA NG PEDERAL NA TULONG SA PAGKAWALA NG TRABAHO SA PANAHON NG SAKUNA (DUA)

FEMA: \_\_\_\_\_

SSN: \_\_\_\_\_

PETSANG IPINADALA: \_\_\_\_\_

EPEKTIBONG PETA SA NG CLAIM: \_\_\_\_\_

PINAKAMALAKING HALAGA NG BENEPISYO: \_\_\_\_\_

LINGGUHANG HALAGA NG BENEPISYO: \_\_\_\_\_

## KABUUNANG KITA/SAHOD PARA SA QUARTER NG KALENDARYO NA MAGTATAPOS SA

Quarter/Taon					Pangalan ng Employer:
Mga Kabuuang Sahod:					

**MAHALAGA:** Inihain ng EDD ang iyong DUA claim. Ang mga benepisyong DUA ay babayaran lamang kung natutugunan mo ang lahat ng iniaatas sa pagiging karapat-dapat. Mayroon kang 21 araw para ipadala ang katibayan sa EDD na ikaw ay nagtrabaho o may sariling kabuhayan bago ang sakuna. Ang hindi pagbibigay ng katibayan ay makakaapekto sa iyong pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyong DUA. (Kung ito ay isang binagong paunawa, at nagbigay ka dati ng katibayan, hindi mo na kailangan pang muling ibigay ito.)

Ang sumusunod na impormasyon ay ibinibigay sa paunawang ito:

**PINAKAMALAKING HALAGA NG BENEPISYO:** Ang kabuuang halaga ng perang maaari mong matanggap sa claim na ito, kung matutugunan mo ang lahat ng iniaatas sa pagiging karapat-dapat sa DUA, kabilang na ang manatili kang walang trabaho bilang direktang resulta ng sakuna. Pinagpapasyahan ang halagang ito ng U.S. Department of Labor (Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos).

**LINGGUHANG HALAGA NG BENEPISYO:** Ang pinakamalaking halaga na maaari kang mabayaran kada linggo, kung magse-certify ka para sa mga benepisyo at matutugunan mo ang lahat ng lingguhang iniaatas para sa pagiging karapat-dapat sa DUA. Ang Lingguhang Halaga ng Benepisyo ng lahat ng DUA claim ay pinagpapasyahan ng U.S. Department of Labor. Sa ilalim ng batas, maaaring ayusin ang halagang ito batay sa katibayan ng mga sahod o kitang ibibigay mo.

**KABUUNANG KITA/SAHOD:** Ang kabuuang halaga ng mga kitang iniulat ng (mga) employer sa panahon ng mga quarter sa kalendaryo na nakalista. Ginagamit ang mga kitang ito para kalkulahin ang pinakamalaking halaga ng inyong benepisyo. Maaaring hindi sumalamin ang paunawang ito sa mga sahod na kinita para sa mga quarter sa kalendaryo na nakalista sa itaas. Kung idinagdag ang mga sahod sa iyong claim, magpapadala sa iyo ng bagong paunawa. (Ang mga sahod na kinita o binayad sa iyo sa nakaraang nakumpletong taon ng buwis ay ginagamit para magtatag ng iyong claim. Ang mga sahod ay maaaring kabayaran para sa mga serbisyong ipinagkaloob sa iba, o netong kita mula sa serbisyong ipinagkaloob sa sariling kabuhayan, kabilang ang mga sahod at sariling kabuhayan na hindi sakop para sa mga regular na claim sa unemployment insurance (seguro sa pagkawala ng trabaho).

### KARAGDAGANG IMPORMASYON:

- Kailangan mong makipag-ugnayan sa EDD kung hindi tama o may nawawalang anumang impormasyon sa paunawang ito.
- Para sa mas mataas na lingguhang halaga ng benepisyo na isasaalang-alang, kailangan mong magpadala ng katibayan ng mga kita sa address ng EDD na nakalista sa itaas bago lumampas ng \_\_\_\_\_. Kabilang sa katibayan ng mga sahod o kita sa sariling kabuhayan ang mga tsekeng stub, voucher ng payroll, W-2, tax form, at anumang iba pang mga dokumentong nagpapakita kung saan ka nagtrabaho at ang halagang natanggap mo o ang netong kita mo mula sa sariling kabuhayan. Isama ang numero ng iyong Social Security, pangalan at address sa anumang mga nakasulat na dokumentong ibibigay mo sa EDD upang matiyak ang agarang pagproseso ng impormasyon.
- Kailangan mong patuloy na mag-certify para sa anumang (mga) linggong nais mong makatanggap ng mga benepisyong DUA (hangga't wala ka pa ring trabaho dahil sa sakuna) habang nakabinbin ang konsiderasyon sa anumang mga dokumento ng mga kita na ibibigay mo sa EDD.

**PAUNAWA NG KUMPIDENSIALIDAD:** Ang paunawang ito ay para sa paggamit lamang ng mga nilalayong tagatanggap. Naglalaman ito ng kumpidensyal at sensitibong impormasyon. Sa ilalim ng Kodigong Penal 502 at Kodigong Sibil 1798.53, ang anumang hindi awtorisadong pag-aaral, paggamit, pagsisiwalat, o pamamahagi ng nilalaman ng dokumentong ito ay ipinagbabawal at napapailalim sa mga kriminal na parusa/multa. Kung hindi ikaw ang nilalayong tagatanggap, mangyaring makipag-ugnayan sa EDD.